

มร.ลป. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ

การดำเนินการตามนโยบายสาธารณะเพื่อยกระดับการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดลำปาง



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “การดำเนินการตามนโยบายสาธารณะเพื่อยกระดับการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดลำปาง” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์วิจัยชุมชน และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์ทรีอู โดยได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับ และรศ.ดร.พิมพ์ภา โพธิ์ลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ กล่าวรายงาน ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนในชุมชน และผลักดันนวัตกรรมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนให้เป็นนโยบายสาธารณะ

จากนั้นได้มีการจัดเวทีขับเคลื่อน “การนำนวัตกรรมกระบวนการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเป็นนโยบายสาธารณะ” โดยได้รับเกียรติจากนายรินทร์ พันธุ์เขียว นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก นายศักดิ์ดา ทาคา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ้านเอื้อม นายชัยกร วงศ์ชมภู ผู้ใหญ่บ้านน้ำไทรงาม หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และนายอิทธิธ บัวใหญ่ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกันนี้ ได้มีการศึกษาดูงานในพื้นที่บ้านทุ่งตุ่น-แม่ติว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยได้มีการจัดเวทีส่งต่อความสำเร็จ : ต้นแบบการผลิตก๊าซชีวภาพให้เกิดความยั่งยืน เพื่อเป็นพลังงานทดแทนและเข้าถึงได้ง่าย



มร.ลป. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษา เครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย นางสาวศิริขวัญ วาวแหว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคณะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา นักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กระทรวง อว. กับการขับเคลื่อนงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริหาร และบุคลากร ด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดเพื่อการพัฒนานักศึกษาท่ามกลางวิกฤตอุดมศึกษา”



สวพ. มร.ลป. ร่วมเวทีระดมความคิดเห็นโครงการวิจัยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปาง สู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ด้วยแนวคิด BCG Model

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินตะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ นักวิจัยร่วม ร่วมเวทีระดมความคิดเห็นโครงการวิจัยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA) ด้วยแนวคิด BCG Model ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมและฐานข้อมูลจังหวัดลำปาง (Check Stock) สนับสนุนรองรับการขับเคลื่อน พร้อมนำเสนอยุทธศาสตร์ ระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของจุดเน้นการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ 7 ประเด็น ได้แก่ การส่งเสริม การผลักดัน การสนับสนุน การขับเคลื่อน การฟื้นฟู ความเชื่อมโยง และการสร้างสรรค์ เพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ด้วยแนวคิด BCG Model



คณะมนุษยฯ มร.ลพ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

รศ.วิไลลักษณ์ พรหมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง พร้อมด้วย อ.ดร.ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิลี อ.อมภาพร ปวงรังสี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และนายณรศักดิ์ ปิยานทร เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการและเทคโนโลยี ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม “ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบ” ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชมพู สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

การจัดประชุมดังกล่าว นายนคร โยธาวงศ์ รองนายกเทศมนตรี และ พ.อ.อ.ทิวฬ ธรรมานวงค์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์ ได้ร่วมให้แนวทางในการจัดทำแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สมาชิกเทศบาล ผู้นำและคณะกรรมการชุมชนตำบลปลงแสนทอง ตำบลชมพู ตำบลพระบาท และตำบลกล้วยแพะ ทั้งนี้ รศ.วิไลลักษณ์ พรหมเสน และคณะ ได้บรรยายให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และฝึกการปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการ การลำดับปัญหา เพื่อนำข้อมูลที่ได้มากำหนดเป็นแผนงานโครงการพัฒนาชุมชนต่อไป




มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง
เปิดรับนักศึกษาใหม่
รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ปริญญาตรี 4 ปี (ปกติ)	ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)	ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)
-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------

เลือกเมนู "หลักสูตรที่เปิดรับ"

รับสมัครและชำระค่าสมัคร
11-24
ม.ค.66 ก.พ.66

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา ☎ 054-237399 ต่อ 3162 หรือ ☎ 086-4215760 ☎ 0850294697



ขอเชิญชวนเด็ก ๆ ทุกโรงเรียนมาร่วมกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ CHILDREN'S DAY
ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
| เวลา 07.30 - 13.00 น. |
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง



บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง
ที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562
ณ หอประชุมภิรมย์สิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง ศูนย์แม่ริม
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565

สามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ที่
งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา
ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 26 มีนาคม 2566
(เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันทำการ)

โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในการขอรับใบปริญญาบัตร

หมายเหตุ : 1. ใบขอรับใบปริญญาบัตรมีอายุการใช้งาน 3 เดือนนับจากวันที่ออกใบปริญญาบัตร
2. หากยื่นใบขอรับใบปริญญาบัตร ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 บัตรจะรับชำระค่าธรรมเนียม
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งคิดค่า 3 เดือน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยฯออกใบปริญญาบัตร 500 บาท



กำหนดการ

- 07.30 น. เริ่มลงทะเบียน
- 08.30 น. พิธีเปิด
- 09.00 น. ร่วมลุ้นรางวัลทางบัตร (ภายในงานมีการลุ้นรางวัลใหญ่มากกว่า 20 รางวัล)
- 10.00 น. การแสดงของเด็กๆ สาธิต มร.ลพ.
- 10.20 น. รับชมการประกวดคอสเพลย์
- 11.25 น. ร่วมเชียร์การแข่งขันรูบิค

พบกับกิจกรรมมากมาย

- บูธจากหน่วยงานต่างๆ
- การแข่งขันรูบิค
- การประกวด การแต่งกายคอสเพลย์
- ร่วมลุ้นรางวัลและทุนการศึกษา มูลค่ารวม 10,000 บาท
- การแสดงความสามารถ พิเศษของเด็กๆ
- เกมส์ันทนาการแสนสนุก

เชิญชวนทุกท่านที่มาร่วมงานแต่งกายในธีม **Happy World of Cartoons**

สแกนเพื่อดูแผนที่

ติดต่อสอบถามได้ที่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง
www.satit.lpru.ac.th
Tel. 054-237399 ต่อ 1017



มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย
รวมไทยต้านโกง